



## สรุปข่าวหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

### กกร.ชี้ ศก.ไทยไตรมาส 3 ชะลอตัว

นายกิลนัท สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (กกร.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กกร. ประเมินว่า ภาพเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3 ปี 61 จะเติบโตชะลอลง จากช่วงครึ่งปีแรกจากหลายเครื่องชี้ที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการส่งออก การท่องเที่ยว การเบิกจ่ายของภาครัฐ รวมทั้งผลผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ชะลอตัว แต่คาดว่าความหดตัวของส่งออกในเดือนก.ย.61 จะเป็นประเด็นระยะสั้น ประกอบกับภาครัฐบาลจะมีการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี น่าจะมีแรงหนุนที่ดีขึ้นได้ ดังนั้น กกร. มองว่า ภาพเศรษฐกิจไทยและการเติบโตของมูลค่าการส่งออกทั้งปี 61 จึงยังอยู่ในกรอบประมาณการ

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์

### ส่งออกร่วงต่ำเป้าปี'62 ลุ้นโต 5%

กิลนัท สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ที่ประชุม กกร.ยังมองเศรษฐกิจไทยปี 2562 มีโอกาสขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า 4% จากปีนี้ยังคงคาดการณ์เศรษฐกิจไทยขยายตัวอยู่ในกรอบ 4.4-4.8% ขณะที่การส่งออกปี 2562 คาดว่าจะเติบโตตามที่กระทรวงพาณิชย์ คาดการณ์ที่ 4.4-8% จากปีนี้ที่คาดการณ์ว่าจะขยายตัวอยู่ที่ 8-10% เนื่องจากปีหน้าไทยมีความท้าทายจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ และจีน ที่จะมีการใช้มาตรการภาษีที่กดดันการค้าร้อยละ 3

"กรณีที่ไทยถูกตัดจีเอสพี 11 รายการ มูลค่า 46 ล้านดอลลาร์ ไม่น่าส่งผล กระทบการส่งออกของไทยมากนัก แต่จะส่งผลให้การค้าและเศรษฐกิจหลักของโลกชะลอตัวลง ทำให้เป้าหมายที่จะให้การส่งออกปีหน้าจะเติบโตในอัตราสูงใกล้เคียงกับปีนี้อาจเป็นไปได้ยาก"

ที่มา : โพสต์ทูเดย์

### พวาคPTPP มีผลบังคับใช้ กระทบการค้า 3.5 ล้านล้านบาท

นายบัณฑิต วงศ์สีลโชติ รองประธานคณะกรรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ภาครัฐบาลของไทยจะต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้ไทยเข้าเป็นสมาชิกของ CPTPP เพราะไม่เช่นนั้นจะเสียประโยชน์ และเสียโอกาสทางการค้า การลงทุนอย่างมาก เพราะ 1. ความตกลง CPTPP จะมีผลทำให้ประเทศสมาชิกมีความมั่นใจในทำการค้าขาย และลงทุนภายในกลุ่มตามที่มีข้อตกลงแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างกันมากขึ้น 2. ในข้อบทการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐของตกลง CPTPP เปิดให้ประเทศสมาชิกเข้าไปประมูลงานจัดซื้อจัดจ้างของประเทศสมาชิกได้ 3. จากที่ไทยยังมีปัญหาในการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การเข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP จะทำให้ประเทศสมาชิกมีความมั่นใจในประเทศไทยที่จะดูแลและมีความเข้มงวดในการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้เพิ่มขึ้น

สำหรับการค้าของไทยกับกลุ่มความตกลง CPTPP ช่วง 9 เดือนแรกปีนี้มีมูลค่ารวม 3.56 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 29.5% ของไทยค้ากับโลก โดยไทยส่งออก 1.83 ล้านล้านบาท นำเข้า 1.73 ล้านล้านบาท ไทยเกินดุลการค้า 9.73 หมื่นล้านบาท

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ

### กกร.เล็งยื่นรัฐฟื้นเวที'กรอ.' ถกรับมือปัจจัยเสี่ยงศก.ปี62

นายกิลนัท สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการร่วม ภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เปิดเผยว่า กกร. เตรียมเสนอรัฐบาลให้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานภายในสิ้นปีนี้ เพื่อที่จะเป็นเวทีสำคัญในการนำปัญหาต่างๆ ของภาคเอกชนมาหารือเพื่อที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปี 2562 ที่เศรษฐกิจไทยจะมีความท้าทายโดยเฉพาะการส่งออกจากภาวะสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐ และจีน รวมถึงเศรษฐกิจโลกที่จะมีแนวโน้มชะลอตัว หลังจากที่ไม่มีการประชุมร่วมกันในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน